



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ร่างคำสั่ง กสม. เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคำสั่ง กสม. ที่ ๒๒/๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างคำสั่ง กสม. เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคำสั่ง กสม. ที่ ๒๒/๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมนายจุมพล ชุนอ่อน ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม. ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นคณะทำงานเพิ่มเติม ในองค์ประกอบของคณะทำงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ตามคำสั่ง กสม. ที่ ๒๒/๒๕๖๕ และมอบสำนักบริหารเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. แผนการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๘

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบแผนการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๘ และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การแก้ไขระเบียบ กสม. ให้สอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายสมรสเท่าเทียม

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการลาของข้าราชการสำนักงาน กสม. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยที่ปรึกษาประจำ กสม. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยให้แก้ไขถ้อยคำในกฎหมายหรือระเบียบและแนวปฏิบัติของ กสม. ที่มีคำว่า “สามีหรือภรรยา” หรือ “ภรรยา” เป็นคำว่า “คู่สมรส” หรือ “บุคคล” เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อรองรับให้บุคคลเพศหลากหลายสามารถหมั้นและสมรสกันได้ โดยมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การเป็นองค์กรร่วมจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และการจัดงาน และสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรมจากแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีอบ กสม.สุภัทรา เป็นวิทยากรการเสวนา หัวข้อ “อิสรภาพทางเศรษฐกิจ: โอกาส ความเท่าเทียมและความท้าทายของคนพิการ” เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มอบนางรัตติกุล จันท์สุริยา ที่ปรึกษาประจำ กสม. และนายสุเรนทร์ ปะดุกา ผู้อำนวยการสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (TED Talk) ในหัวข้อ “Business and Human Rights for SDGs” เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. และมีอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ผลการหารือระหว่างเลขาธิการ กสม. และผู้อำนวยการ RWI สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบผลการหารือระหว่างเลขาธิการ กสม. และผู้อำนวยการ RWI สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แนวคิดเมืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights city) การเตรียมพร้อมการทำหน้าที่กลไกป้องกันการทรمانระดับชาติ (NPM) ของ กสม. การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และมีอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การปฏิบัติราชการในสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบ เรื่อง การพิจารณาออกแนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการในสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมีอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
